

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
วันพุธที่ ๑๔ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	พันโทบุญส่ง สังข์สุข	ประธานสภา อบต.บ้านหม้อ	บุญส่ง สังข์สุข	
๒	นายอรรถสุตร สุขไตรรัตน์	รองประธานสภา อบต.บ้านหม้อ	อรรถสุตร สุขไตรรัตน์	
๓	นายปกรณ์ คล้ายเพชร	เลขาธิการสภา อบต.บ้านหม้อ	ปกรณ์ คล้ายเพชร	
๔	นายนิรันดร์ เกษตรพูนสุข	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑	นิรันดร์ เกษตรพูนสุข	
๕	นายบุญฤกษ์ ม่วงไหมทอง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒	บุญฤกษ์ ม่วงไหมทอง	
๖	นายสมพิศ ม่วงไหมทอง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒	สมพิศ ม่วงไหมทอง	
๗	นายมานะ นวมพะเนียด	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓	มานะ นวมพะเนียด	
๘	นายทัน ศรีอินทร์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕	ทัน ศรีอินทร์	
๙	นายกิตติชัย สนสด	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕	กิตติชัย สนสด	
๑๐	นางวิไลวรรณ ชมชูชื่น	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖	วิไลวรรณ ชมชูชื่น	

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์	นายก อบต.บ้านหม้อ	ธีรศักดิ์ พานิชวิทย์	
๒	นางสุภาภร จิราณีชกุล	รองนายก อบต.บ้านหม้อ	สุภาภร จิราณีชกุล	
๓	นายจำลอง สุขอร่าม	เลขาธิการนายก อบต.บ้านหม้อ	จำลอง สุขอร่าม	
๔	นางสมคิด มุ่งลิ้ม	ปลัด อบต.บ้านหม้อ	สมคิด มุ่งลิ้ม	
๕	นางบุญรวม คำชื่น	ผู้อำนวยการกองคลัง	บุญรวม คำชื่น	
๖	นางสาวราตรี จุลบุตร	หัวหน้าสำนักปลัด	ราตรี จุลบุตร	
๗	นายชินวัตร ชาวดง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ชินวัตร ชาวดง	
๘	นางสาวบุษรินทร์ หนังสือ	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	บุษรินทร์ หนังสือ	
๙	นางสาวกฤษณา เหล็งบำรุง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กฤษณา เหล็งบำรุง	
๑๐	นายสุเมธ กรองกำธร	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	สุเมธ กรองกำธร	
๑๑	นางสาวอัยยา ชูเหม	นักวิชาการสาธารณสุข	อัยยา ชูเหม	
๑๒	นางสาวภัทรวดี ช่างเพรียวงาม	พนักงานจ้างทั่วไป	ภัทรวดี ช่างเพรียวงาม	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อสมาชิกทุกท่านมาพร้อมกัน นายปกรณ์ คล้ายเพชร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหม้อ ทำหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้เชิญสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุม พร้อมแจ้งให้ประธานสภาฯ ดำเนินการเปิดประชุมตามวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง สังข์สุข) - สวัสดีท่านสมาชิกสภา อบต.บ้านหม้อและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในวาระนี้มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ เนื่องจากอาการป่วยของกระผมยังไม่หายดี ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้ กระผมขออนุญาตมอบหมายให้นายอรรถสูตร สุขไตรรัตน์ รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ และขอผ่านไปวาระที่ ๒ ต่อไปครับ

ที่ประชุมสภาฯ - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร สุขไตรรัตน์) - ในวาระนี้เป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตามที่ได้แจ้งให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ไปแล้วนั้น ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบหากมีสิ่งอื่นใดที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาชี้แจงเลยครับ ขอเชิญ

ที่ประชุมสภาฯ - ไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร สุขไตรรัตน์) - เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม จึงขอมติในการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วต่อไป

ที่ประชุมสภาฯ - มีมติรับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณาและเพื่อปฏิบัติ

๔.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วาระที่ ๒ (วาระการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร สุขไตรรัตน์) - จากที่ได้ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น ที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติฯ ไปแล้ว พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ โดยให้คณะกรรมการหรือสมาชิกสภาฯ ที่เห็นว่าควรแก้ไขเพิ่มเติม ให้เสนอคำแปรญัตติเป็นรายข้อต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาและนำเสนอร่างข้อบัญญัติต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาแปรญัตติในวาระที่ ๒ ต่อไป ในการพิจารณาวาระนี้เป็นการประชุมเพื่อปรึกษาเฉพาะข้อที่คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ และสมาชิกสภาฯ แก้ไขเพิ่มเติมเท่านั้น ในโอกาสต่อไป ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ได้แถลงผลการประชุมพิจารณาให้ที่ประชุมทราบต่อไป ขอเชิญ

ประธานคณะกรรมการแปรรูป (นายมานะ นวมพะเนียด) – ตามที่คณะกรรมการแปรรูป ได้มีการประชุม พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามลำดับจนเสร็จสิ้น แล้วเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในเวลา ๐๙.๐๐ น. นั้น มีการพิจารณาอย่างละเอียด ทุกลำดับแล้ว และไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดยื่นเสนอคำแปรญัตติ พร้อมทั้งมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คงไว้ตามร่างเดิม

รองประธานสภา (นายอรรถสูตร สุขไตรรัตน์) - ตามที่ประธานคณะกรรมการฯ ได้แถลงแล้วนั้น จึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาปรึกษาเรื่องในวาระที่ ๒ นี้ โดยเรียงตามลำดับจนจบร่างฯ แล้วขอมติ ในการพิจารณาครั้งนี้

ที่ประชุมสภาฯ - ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามลำดับข้อเสร็จสิ้นแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับคำแปรญัตติของคณะกรรมการที่ให้คงไว้ตามร่างเดิม

วาระที่ ๓ วาระลงมติให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือไม่

รองประธานสภา (นายอรรถสูตร สุขไตรรัตน์) - โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) หมวด ๓ ข้อ ๕๒ ว่า ด้วยการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ วาระที่ ๓ การพิจารณาวาระนี้ไม่มีการอภิปราย จึงขอให้ที่ประชุม สภาฯ พิจารณาลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

ที่ประชุมสภาฯ - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รองประธานสภา (นายอรรถสูตร สุขไตรรัตน์) - เมื่อที่ประชุมสภาฯ ลงมติแล้ว นายกองค้การบริหารส่วน ตำบล จะได้นำเสนอนายอำเภอเมืองเพชรบุรีเพื่อขออนุมัติและประกาศใช้ต่อไป

๔.๒ พิจารณานุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

รองประธานสภา (นายอรรถสูตร สุขไตรรัตน์) - ในวาระนี้ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป นายกองค้การบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์) - เนื่องจากขณะนี้มียอดเงินสะสมคงเหลือทั้งสิ้นจำนวน ๒,๒๔๓,๔๐๗.๙๒ บาท ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสม ได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัด ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว (๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้าน บุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อ เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น (๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงิน สะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อกำหนดให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่ เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอัน พับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงขอเสนอโครงการให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม เป็น โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนและบริการชุมชนใน

เขตพื้นที่ตำบลบ้านหม้อ หากดำเนินการล่าช้าอาจขาดโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา และเป็นโครงการที่ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ซึ่งโครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมมีจำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. โครงการปักเสาเข็มเพื่อแก้ปัญหาการทรุดตัวของพื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรีในพื้นที่บริเวณศาลาเหมืองทะเลโมน หมู่ที่ ๓ ระยะทาง ๖๖.๐๐ เมตร ใช้เสาเข็มขนาด ๐.๑๕x๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๙๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของพื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี

๒. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ บริเวณร้านซิมตุ้ วางท่อขนาด ๕๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง ๗๕.๐๐ เมตร งบประมาณ ๒๓๔,๐๐๐ บาท เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่

สำหรับทั้ง ๒ รายการที่ฝ่ายบริหารได้นำเสนอตั้งกล่าวข้างต้นนั้น เป็นโครงการเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งทางคณะผู้บริหารได้เล็งเห็นแล้วว่าทั้ง ๒ รายการ เป็นโครงการที่สมควรเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหให้กับประชาชน

โดยในครั้งนีทางฝ่ายบริหารขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๕๔,๐๐๐ บาท จึงขอเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสุตร สุขไตรรัตน์) - ตามที่ผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบแล้วนั้น ประกอบกับได้มีการประชุมรอบไปบ้างแล้ว ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ขอเชิญ

ที่ประชุมสภาฯ - ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสุตร สุขไตรรัตน์) - เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาลงมติว่าจะอนุมัติให้ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอมารหรือไม่ขอเชิญ

ที่ประชุมสภาฯ - มีมติอนุมัติให้ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการที่เสนอมาร

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อความสำเร็จขององค์กร

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสุตร สุขไตรรัตน์) - ในวาระนี้ ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป
หัวหน้าสำนักงานปลัด (นางสาวราตรี จุลบุตร) - ด้วยสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อความสำเร็จขององค์กร ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมในวันเวลาดังกล่าวข้างต้น จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมสภาฯ - รับทราบ

ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง สังข์สุข) - ท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ทราบอีกหรือไม่ ขอเชิญ

ที่ประชุมสภาฯ - ไม่มีเรื่องที่จะเสนอเพิ่มเติม

ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง สังก์สุข) - เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีเรื่องอื่นแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในครั้งนี้ และขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๒๕ น.

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ปกรณ์ คล้ายเพชร

(นายปกรณ์ คล้ายเพชร)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่...๒๘...สิงหาคม... พ.ศ. ๒๕๖๒

อรรถสุตร สุขไตรรัตน์

(นายอรรถสุตร สุขไตรรัตน์)

กรรมการ

นิรันดร์ เกษตรพูนสุข

(นายนิรันดร์ เกษตรพูนสุข)

กรรมการ

วิไลวรรณ ชมชูชื่น

(นางวิไลวรรณ ชมชูชื่น)

ประธานกรรมการ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีมติรับรองรายการประชุม เมื่อวันที่...๓๑...ตุลาคม..... พ.ศ. ๒๕๖๒

พ.ท. บุญส่ง สังก์สุข

(บุญส่ง สังก์สุข)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ